

## THAM LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể hội nghị!

Tôi rất vinh dự được hội nghị giới thiệu lên tham luận. Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe - hạnh phúc - công tác tốt. Chúc hội nghị của trường chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp!

*Thưa toàn thể hội nghị!*

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 -2025 của nhà trường do đồng chí Bí thư chi bộ, hiệu trưởng vừa trình bày. Để bổ sung cho bản báo cáo, tôi xin được tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm” lớp mà qua quá trình công tác tôi đã thu được kết quả, xin được chia sẻ.

**1.Nắm bắt thông tin học sinh ngay từ đầu năm:** Việc hiểu rõ thông tin học sinh từ ban đầu là nền tảng quan trọng. Tôi đã sử dụng Google Forms để khảo sát thông tin về hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và học lực của các em. Thông tin này giúp tôi xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp và dễ dàng liên lạc với phụ huynh khi cần thiết.

**2. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm chi tiết:** Dựa vào kế hoạch của nhà trường, tôi lập kế hoạch cho từng tháng, bao gồm mục tiêu về học tập và rèn luyện. Các mục tiêu được chia nhỏ để dễ dàng theo dõi, điều chỉnh. Tôi cũng thường xuyên gặp gỡ giáo viên Tổng phụ trách Đội để nắm bắt tình hình thực hiện nội quy và nhanh chóng nhắc nhở học sinh vi phạm.

**3.Thực hiện giờ giấc và nề nếp học tập:** Mỗi buổi học, tôi đến lớp trước giờ học 5-10 phút để kiểm tra nội vụ lớp, nắm bắt tình hình học sinh: sĩ số, sức khỏe. Nếu đến giờ học có học sinh vắng không lý do, tôi lập tức liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân. Tôi sử dụng ứng dụng Enetviet để điểm danh học sinh hằng ngày, giúp phụ huynh an tâm khi biết con mình đã đến lớp an toàn..

**4.Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp tự quản:** Ngay từ tuần đầu tiên, lớp tôi đã tiến hành bầu chọn đội ngũ cán bộ lớp một cách dân chủ. Sau khi bầu chọn, tôi hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ cho lớp trưởng, lớp phó và tổ trưởng, theo dõi quá trình làm việc của các em để hỗ trợ và điều chỉnh khi cần thiết.

**5.Tổ chức sinh hoạt lớp hiệu quả:** Sinh hoạt lớp hàng tuần là cơ hội để các em bày tỏ suy nghĩ về việc học tập và rèn luyện. Tôi luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc, đồng thời công bằng trong khen thưởng và xử lý vi phạm. Những học sinh có tiến bộ hoặc đạt thành tích tốt sẽ được tuyên dương, còn học sinh vi phạm nhiều lần sẽ được phối hợp với phụ huynh để giáo dục. Cuối mỗi tháng, tôi xếp loại thi đua cá nhân trong tổ, ghi tên những em được tuyên dương, khen thưởng lên bảng thi đua của lớp, chụp ảnh gửi lên trên nhóm lớp để phụ huynh cùng nắm được, phối hợp với BCH hội cha mẹ học sinh để thống nhất về cách thực hiện cũng như kinh phí khen thưởng. Chi hội chủ động mua sắm quà tặng cho các con , phần thưởng cho các em là những dụng cụ học tập như hộp phấn, viên tẩy, bút chì, hộp màu thước kẻ hay tập vở... giúp các em có thêm động lực phấn đấu.

**6. Kết hợp giữa nhà trường và gia đình:** Tôi luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với phụ huynh qua các kênh liên lạc như Zalo, điện thoại và sổ liên lạc điện tử. Trong các cuộc

họ phụ huynh, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và dự kiến những tình huống cần giải trình để phụ huynh thông hiểu, tạo lòng tin và sự ủng hộ từ phụ huynh.

**7.Quan tâm đến học sinh theo từng nhóm đối tượng:** Đối với học sinh giỏi, tôi khuyến khích các em tự học và tìm tòi kiến thức mới. Đối với học sinh yếu kém, tôi dành nhiều thời gian kèm cặp, hỗ trợ cả trong và ngoài giờ học, đồng thời tổ chức các nhóm học tập như “Đôi bạn cùng tiến” để các em có thể học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.

**8.Xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh:** Tôi luôn cố gắng trở thành người bạn, người thầy gần gũi để học sinh có thể chia sẻ tâm sự. Giữa học sinh với học sinh tôi giáo dục các em tinh thần đoàn kết, cảm thông, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. Mối quan hệ thân thiết này giúp xây dựng môi trường học tập tích cực và tạo động lực cho các em.

Kính thưa các quý vị, công tác chủ nhiệm lớp không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm huyết của người giáo viên. Bằng sự tận tâm và sáng tạo, chúng ta sẽ giúp học sinh hứng thú học tập và phát triển toàn diện. Mong rằng qua những chia sẻ này, công tác chủ nhiệm sẽ được nâng cao hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Người viết tham luận**

**Tạ Thị Thắm**